

Nếu như trước đây người bệnh/khách hàng có thẻ BHYT chỉ được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, thì nay mới người đã có thêm cơ hội được sử dụng thẻ BHYT khám tại các cơ sở y tế tư nhân.

[01-VBHN-VPQH-Luật BHYT](#)

[1351_QD-BHXH_Mã số thẻ BHYT](#)

[14_2014_TT-BYT_Chuyên tuyến giữa các cơ sở KCB](#)

[40_TT- Đăng ký KCB ban đầu và Giấy Giấy thi u bệnh mãn tính.](#)

[5 Nhóm đối tượng tham gia BHYT](#)

[Luật 46.2014.QH13_Luật BHYT sửa đổi bổ sung](#)



Bệnh viện BÌNH AN

“Sức Khỏe cho mọi người – Bình An cho mọi gia đình”

Địa chỉ: 80 – 82 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: (077) 3 949.949 - Fax : (077) 3 810.811 - Email : binhan@bvbinhan.com.vn - Website

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN

Nếu như trước đây người bệnh/khách hàng có thẻ BHYT chỉ được khám chữa bệnh tại bệnh viện công lập, thì nay mọi người có thêm cơ hội được sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh y tế tư nhân. Nhằm bắt được nhu cầu và với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho mọi người ngoài tỉnh, Bệnh viện Bình An đã triển khai khám chữa bệnh cho khách hàng có thẻ BHYT về dịch vụ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

- *Đối với khách hàng có nhu cầu khám chữa bệnh ngoại trú:*

Bệnh viện Bình An tiếp nhận khách hàng:

+ Có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện Bình An;

+ Hoặc khách hàng có thẻ BHYT từ các cơ sở y tế khác có giấy giới thiệu của bệnh viện Bình An khám chữa bệnh.

- *Đối với khách hàng nằm viện điều trị:*

Bệnh viện Bình An tiếp nhận khách hàng:

+ Có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện Bình An;

+ Khách hàng có thẻ BHYT từ các cơ sở y tế khác nhập viện trong tỉnh thì có giấy chuyển viện hợp lệ chuyển đến bệnh viện Bình An điều trị;

+ Khách hàng có thẻ BHYT từ các cơ sở y tế khác tự đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bình An nhưng không có giấy chuyển viện hoặc giấy giới thiệu.

II. QUYỀN LỢI & NGHĨA VỤ KHI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN

Khách hàng khi đến KCB BHYT tại bệnh viện Bình An sẽ được hưởng quyền lợi như khi đến bệnh viện công lập, không có sự khác biệt, phân biệt đối xử giữa người có thẻ BHYT. Người bệnh BHYT sẽ được khám theo các chuyên khoa phù hợp

Khách hàng có nhu cầu tham gia BHYT khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện hoặc chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về bệnh viện Bình An, tiếp tại UBND phường hoặc đại lý bán bảo hiểm để được hướng dẫn cụ thể.

2/ Hướng dẫn đăng ký/thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Rạch Giá, phường, xã nơi đang sinh sống để đăng ký KBCB ban đầu tại Bệnh viện Bình An.

Khách hàng có thể thay đổi nơi đăng ký KBCB ban đầu vào đầu mỗi quý để đăng ký tham gia BHYT tại BHXH thành phố hoặc BHXH tỉnh Kiên Giang.

Khách hàng hoặc cơ quan doanh nghiệp sẽ điền thông tin vào mẫu để đăng ký KBCB ban đầu và nộp lại thẻ BHYT. Trong thời gian đổi thẻ BHYT BHYT được đảm bảo quyền lợi khi KBCB tại các cơ sở y tế.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn BHYT – Bệnh viện Bình An.

Số điện thoại: 077 3949.949, số nội bộ 187

Di động: 0913.342234 – 0908.044500